



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

## ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)

ทุนวิจัยประเภท : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและการประมวลองค์ความรู้

(PDG: Project Development Grant)

กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการบริการสาธารณะ  
เพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

ปีงบประมาณ 2567

### 1. หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญทั้งในแง่การเมืองการปกครองของรัฐบาลที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดย อปท. สามารถเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น (Empowerment) เกิดความรับผิดชอบ (Accountability) และห่วงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด

นอกจากนี้ในแง่การบริหาร อปท. ยังช่วยสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นหลักสำคัญของการกระจายอำนาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยรวม ซึ่ง อปท. สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเนื่องจากแต่ละ อปท. มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชนหรือความต้องการ อปท. จึงสามารถให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน อปท. มีจำนวนทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ประกอบด้วย (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 76 แห่ง (2) เทศบาล จำนวน 2,469 แห่ง (3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5,303 แห่ง และ (4) อปท. รูปแบบพิเศษ จำนวน 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา อปท. มีข้อจำกัดหลายประการ ประการแรก มีข้อจำกัดในการจัดหารายได้ของตนเองเพื่อนำไปสู่การจัดบริการสาธารณะ อปท. มีสัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองได้ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น นอกจากนี้ อปท. ยังมีข้อจำกัดในการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป แต่จากโครงสร้างรายได้ของ อปท. นั้น สะท้อนให้เห็นว่า อปท. ยังคงพึ่งพารายได้จากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็นหลัก และ อปท. ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากนัก โดยเฉพาะ อปท. ที่มีขนาดเล็ก และขาดการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การศึกษาพัฒนาศักยภาพทาง

ด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส จึงเป็นประเด็นที่สำคัญในการส่งเสริมให้ อปท. สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จึงสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใน 5 มิติ ให้เกิดผล โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” เพื่อให้การดำเนินงานของ อปท. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากกว่าหน่วยงานอื่น และสามารถจัดการปัญหาในเชิงพื้นที่และ/หรือการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้สูงขึ้นได้

## 2. วัตถุประสงค์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต้องการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ อปท. เพื่อพัฒนาไปสู่ยุทธศาสตร์ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในอนาคต โดยครอบคลุมขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายได้ประเภทใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พร้อมจัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็นสอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานย่อย N24 (S2P13) การเพิ่มระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใน 5 มิติ ให้เกิดผล โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

### 3.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่หนุนเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องกับ OKR ดังนี้

O1 P13 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) โดยเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการพัฒนาตาม 5 มิติ (มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่นคง มิติความสงบสุขและความปลอดภัย และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา) ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

KR6 P13 : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 มิติใน 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

KR8 P13 : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกลไก ที่เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น

- จำนวนกลไกที่เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

- แผนเชิงยุทธศาสตร์ หรือ นโยบายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- แผนพัฒนารายได้ที่ อปท. จัดเก็บเพิ่มขึ้น
- แผนการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล

### 3.2 กรอบการวิจัยและประเด็นวิจัยที่สำคัญ

โจทย์*	กระบวนการ	เป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1: แนวทางการจัดหารายได้ประเภทใหม่ของท้องถิ่นจากฐานการพำนักอาศัย (Inhabitants' taxes) ฐานการใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้พลังงานประหยัด หรือฐานสิ่งแวดล้อม (Environmental taxes)	<p>1.1 การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดล้อมหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่เหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาฐานรายได้ประเภทใหม่สำหรับอปท.</p> <p>1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของฐานภาษีหรือรายได้ประเภทใหม่ที่ต้องการศึกษาวิจัย พร้อมการประเมินโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับอปท. ในระดับมหภาคหรือภาพรวมของประเทศ</p> <p>1.3 ตัวแบบเบื้องต้นในการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้หรือภาษีประเภทใหม่ และกลไกเชิงสถาบันที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน/พัฒนาเพิ่มเติม ทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น พร้อมแนวทางการจัดสรรรายได้ประเภทใหม่ระหว่างรัฐและท้องถิ่น (ถ้ามี) และระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน</p> <p>1.4 การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของตัวแบบและกลไกเชิงสถาบันที่พัฒนาขึ้นในข้อ 1.3 ในบริบทการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการแผ่นดินของไทย</p> <p>1.5 แนวทางสำหรับการวิจัยเชิงประจักษ์หรือการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบตัวแบบระบบการบริหารจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ในอนาคต</p>	<p>1. รายงานผลการศึกษาดัชนีแบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารายได้ประเภทใหม่สำหรับท้องถิ่นหรือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมการวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินการจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยท้าทายหรือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนารายได้ประเภทใหม่หรือการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิของท้องถิ่น</p> <p>2. รายงานผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือการดูงานจากประสบการณ์ของต่างประเทศ (ถ้ามี) รายงานผลการจัดเวทีสาธารณะ ข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมบทสังเคราะห์แนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อไป</p>

โจทย์*	กระบวนการ	เป้าหมาย
	<p>1.6 การจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงทดลองต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป</p> <p>1.7 ในกรณีที่จำเป็น คณะวิจัยสามารถจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ของประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่ศึกษาวิจัย หรือสามารถให้บทเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับประเทศไทย</p>	
<p>ประเด็นย่อยที่ 2 : แนวทางการพัฒนามาตรฐานหรือระบบประกันคุณภาพสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (PCU) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Health Accreditation)</p>	<p>2.1 การประเมินสถานะปัจจุบันของการจัดบริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดที่มีอยู่/ใช้บังคับอยู่ในภาพรวมของประเทศ</p> <p>2.2 บทวิเคราะห์คุณภาพประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของระบบการให้บริการด้านสุขภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมถึงข้อจำกัดด้านข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ/หรือมาตรฐานการจัดบริการด้านสุขภาพของท้องถิ่น</p> <p>2.3 ตัวแบบระบบประกันคุณภาพหรือการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิของท้องถิ่น (Local Health Accreditation) รวมถึงกลไกเชิงสถาบัน/การบริหารจัดการ/การมีส่วนร่วมที่จำเป็น แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่</p>	

โจทย์*	กระบวนการ	เป้าหมาย
	<p>เกี่ยวข้อง และแนวทางการนำตัวแบบหรือกลไกต่าง ๆ ไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2.4 การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของตัวแบบและกลไกต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นในข้อ 2.3 ในบริบทการเมืองการปกครองท้องถิ่นและระบบบริการด้านสาธารณสุขของไทย</p> <p>2.5 แนวทางสำหรับการวิจัยเชิงประจักษ์หรือการวิจัยเชิงทดลองเพื่อนำระบบประกันคุณภาพของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในอนาคต</p> <p>2.6 การจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายและนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงทดลองต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป</p> <p>2.7 ในกรณีที่เป็น คณะวิจัยสามารถจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ของประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่ศึกษาวิจัยหรือสามารถให้บทเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับประเทศไทย</p>	

หมายเหตุ นักวิจัยเลือกดำเนินการวิจัย 1 ประเด็นวิจัยต่อ 1 ข้อเสนอโครงการวิจัย

## คำอธิบาย

**กลไก** หมายถึง การขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย โดยต้องมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีเป้าหมายร่วมกัน 2) มีโครงสร้างการบริหาร/บทบาทหน้าที่ 3) มีกิจกรรมร่วมดำเนินการ 4) มีการระดมทุนร่วม 5) มีผลประโยชน์ร่วมกัน

**นวัตกรรมท้องถิ่น (นวัตกรรม อปท.)** หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับการปฏิบัติการ ผู้บริหาร รวมถึงแกนนำชุมชน (ในพื้นที่บริการ อปท.) นำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น รวมถึงสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้

**มาตรฐานบริการสาธารณะ** หมายถึง ระดับผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจกำหนดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโดยกฎหมาย ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การสาธารณสุขหรือการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

### 3.3 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย และการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ (ถ้ามี)

## 4. กรอบงบประมาณและระยะเวลา

- 1) การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ถ้าหากมีการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ งบประมาณไม่เกิน 1,200,000 บาท
- 2) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 6 เดือน หากมีการศึกษาดูงานต่างประเทศระยะเวลาไม่เกิน 8 เดือน

## 5. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

- 1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย (ที่มีสังกัด) ที่สนใจ มีประสบการณ์วิจัยเชิงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ
- 2) กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีความสอดคล้องตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563
- 3) คณะวิจัยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องที่เสนอขอรับทุนวิจัยและอาจมีทีมงานสหสาขาวิชาหรือประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประกอบกันได้ ควรมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นทีมงานนักวิจัย และคณะวิจัยจะต้องมีภูมิหลังการทำงานที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ดีในทางวิชาการ
- 4) ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แต่คณะวิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจนในข้อเสนอโครงการวิจัยว่า หน่วย บพท. สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อสาธารณะ ต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรือการวิจัยต่อยอดได้อย่างไร

## 6. แนวทางการจัดการ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างสมดุล โดยยึดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ อววน. เป็นหลัก หน่วย บพท. จึงวางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1) หน่วย บพท. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว โดยประกาศให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและมีช่วงเวลาให้กับสถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย ที่สนใจได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

2) เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว หน่วย บพท. จะได้สรุปภาพรวมและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

3) หน่วย บพท. จะเชิญสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย โดย หน่วย บพท. จะจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ dialogue forum ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (expert content) ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (user) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยโดยละเอียดแล้วสรุปภาพรวมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาต่อคณะผู้วิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทำสัญญารับทุนวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

## 7. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

### 7.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น

- 1) ข้อเสนอโครงการ เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
- 2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
- 3) ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน (Pain point) ได้เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการหรือตัวแบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดได้ตรงประเด็นและสะท้อนถึงโอกาสในการนำไปใช้งานในอนาคต
- 4) มีการระบุเป้าหมายของโครงการวิจัยที่สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างไรหากมีการดำเนินการจริงในอนาคต
- 5) สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 6) มีทุนการทำงานเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะนี้
- 7) หากเป็นงานวิจัยในมนุษย์ คณะวิจัยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ หรือจะต้องดำเนินการขอการรับรองให้เรียบร้อยโดยเร็ว และแสดงหลักฐานต่อหน่วย บพท. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาวิจัย

## 7.2 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด หน่วย บพท. จะจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ Dialogue forum ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (expert content) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (stakeholder) หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (user) เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นและเข้าร่วม workshop โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ประเด็นโจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย ระเบียบวิธีและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่กำหนดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการวิจัย ความชัดเจนของ Output และ Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value of money) เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการวิจัย

## 8. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

8.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ วันที่ 23 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ <https://www.nxpo.or.th/A/> และผ่านทาง Facebook ที่ <https://www.facebook.com/PMUA.THAI>

8.2 สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการที่สนใจ สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่ [www.nriis.in.th](http://www.nriis.in.th) และ <https://www.nxpo.or.th/A/>

8.3 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ <https://www.facebook.com/PMUA.THAI>

8.4 ผู้เสนอโครงการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ file word และ pdf ตามแบบฟอร์ม บพท. ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.

8.5 สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.

8.6 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดตามข้อ 8.5 และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

## 9. การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทราบ ทางเว็บไซต์ [www.nriis.in.th](http://www.nriis.in.th) และ [www.nxpo.or.th/A/](http://www.nxpo.or.th/A/) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการในเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนมีนาคม 2567



ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุษณี เองล่อง หรือนางสาวระวีวรรณ บำเพ็ญกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829 ในวันและเวลาปฏิบัติงานหรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ utsanee.ang@nxpo.or.th และ rawiwan.bum@nxpo.or.th

อนึ่ง ผู้เสนอขอรับทุนได้รับทราบและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว และผลการพิจารณารับทุนวิจัย หน่วย บพท. ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567



(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่